

Số: 93 /HĐND-TH  
V/v giải trình ý kiến, kiến nghị  
của cử tri với đại biểu HĐND  
huyện trước kỳ họp giữa năm  
2024, HĐND huyện khóa XII

Hón Quản, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024, Thường trực HĐND huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải trình, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và đề nghị UBND huyện giải trình, trả lời. Cụ thể như sau:

### I. Lĩnh vực giao thông, hạ tầng

#### 1. Cử tri Nguyễn Thanh Chương - ấp 8, xã Tân Hiệp (SĐT 0916235579):

- Về hạ tầng cơ sở Tân Hiệp hiện nay, con đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã đang đi nhờ phần đất của dân, hiện trạng là đất của dân nhưng đến nay xã đã về đích nông thôn mới nâng cao nhưng khuôn viên của ủy ban nhân dân xã vẫn chưa được phê duyệt để làm hệ thống đường đi vào ủy ban xã.

- Đoạn đường từ chợ vào ngã tư quận nhất và trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp xuống cấp, hư hỏng nặng, có nhiều ổ voi trong khi xe trọng tải nặng lưu thông nhiều và thường xuyên ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân đã có ý kiến nhiều nhưng đến nay vẫn chưa sửa hay nâng cấp lại.

2. Cử tri Nguyễn Đình Lý- ấp 6, xã Tân Hiệp (SĐT 0346534967); cử tri Nguyễn Thị Chủ-ấp 6, xã Tân Hiệp (SĐT 0388.541.697): Về việc con đường đi từ tổ 7 ấp 6 qua UBND xã bị gia đình ông Việt rào lưới B40 và trồng bờ tre che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến ATGT. Bà con đã nhiều lần có ý kiến kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa được giải quyết. Vậy đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua đoạn đường này.

3. cử tri Nguyễn Thị Chủ-ấp 6, xã Tân Hiệp (SĐT 0388.541.697): Con đường tổ 8 ấp 6 có hơn 20 hộ dân sinh sống và đã có từ gần 30 năm nay có chiều dài khoảng 800m. Tuy nhiên cấp trên chỉ cho công nhận ½ tuyến đường và còn ½ tuyến đường không được công nhận. Đề nghị UBND xã xem xét, gấp gờ và trả lời bằng văn bản cho các hộ dân tại tổ 8 ấp 1, xã Tân Hiệp được biết lý do tại sao chỉ được công nhận ½ tuyến đường.

4. Cử tri Diệu Beo - Sóc Ruộng, xã Minh Đức (SĐT 0839640675): Tuyến đường xã Minh Đức đoạn từ Sóc Ruộng đi xã Đồng Nơ do Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư đã tiến hành thi công được 2 năm nhưng vẫn chưa

hoàn thành, kiến nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường này để người dân lưu thông được tiện lợi.

**5. Cử tri Hà Ngọc Uyển - ấp 1, xã Minh Tâm (SĐT 0942.897.502); Cử tri Lê Quang Phúc - khu phố 1, thị trấn Tân Khai (SĐT 0986975394):** Đề nghị xem xét lắp hệ thống đèn xanh, đèn đỏ chỗ ngã ba vào trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh và TTYT huyện, khúc ngã 3 học sinh đi học vào giờ cao điểm nguy hiểm, xe ô tô qua lại nhiều, học sinh đi qua lại không đảm bảo an toàn giao thông.

**6. Cử tri Hà Ngọc Uyển - ấp 1, xã Minh Tâm (SĐT 0942.897.502):** Hiện nay khúc đường đi tổ 1, sóc 5, xã Minh Tâm (một bên là đất của Trại giam Tổng Lê Chân), tuyến đường này đã được làm bê tông xi măng và sau đó đổ nhựa lên trên, tuy nhiên trong thời gian qua xe công trình trọng tải lớn chở vật liệu làm đường đi nhiều gây bề và lún hư hỏng mặt đường, nhất là vào mùa mưa nhiều sinh lầy, người dân đi lại rất là khó khăn. Đề nghị UBND xã Minh Tâm có biện pháp xử lý.

**7. Cử tri Lê Văn Đức - ấp Sóc Rul, xã An Phú (SĐT 0944.821.419):** Đề nghị UBND huyện xem xét sớm phân bổ kinh phí thi công tuyến đường ấp Tăng Hách và Sóc Rul cho bà con đi lại thuận tiện, vì các tuyến đường này hiện nay đã hư hỏng quá nặng, có rất nhiều hố lớn gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Xã An Phú đã về đích Nông Thôn mới, tuy nhiên các tuyến đường này đã kiến nghị nhiều lần đến nay vẫn chưa giải quyết.

**8. Cử tri Lương Viết Hùng - ấp Sở Líp, xã Phước An; Cử tri Cao Việt Dương - ấp Xạc Lây, xã Tân Quan (SĐT 0799169449):** Đường đi từ ấp Sở Líp, Sóc Tranh, xã Phước An đi xã Tân Quan được thi công 2 năm nhưng đến nay chưa hoàn thành, hiện nay đá nền đường bị bung lên mỗi khi có xe tải chạy qua bụi đá mù mịt làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đồng thời cũng rất dễ gây tai nạn cho những người tham gia giao thông. Đề nghị đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân đi lại được thuận lợi.

**9. Cử tri Huỳnh Văn Đáp - ấp Xa Trạch II, xã Phước An:** Tuyến đường liên xã Phước An đi Tân Quan đoạn qua UBND xã Phước An nhà thầu móc mương 2 bên và đổ đá hộc đã lâu nhưng không thi công mà để đá vương vãi ra đường dễ gây tai nạn cho Nhân dân và học sinh khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

**10. Cử tri Điều Linh - ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An (SĐT 0394569877):** Hiện nay tuyến đường liên xã Phước An đi xã Tân Lợi, đoạn qua ấp Sóc Trào B thuộc xã Tân Lợi hai bên đường cây tràm mọc um tùm làm che khuất tầm nhìn, rất dễ gây tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông, đề nghị UBND chỉ đạo ngành chuyên môn cho phát quang để không bị che khuất tầm nhìn.

**11. Cử tri Điều Hiền - ấp Sóc Dày, xã Phước An (SĐT 0334342201):** Cử tri Điều Hiền đại diện cho các hộ dân tại Sóc Dày, xã Phước An đề nghị UBND huyện trả lời bằng văn bản cho cử tri Điều Hiền và cử tri ấp Sóc Dày, xã Phước An nội dung sau:

Về công trình đường trục chính Đông-Tây từ Trung tâm Hành chính huyện Hớn Quản (thuộc địa phận thị trấn Tân Khai) đi xã Phước An, Tân Quan được khởi công ngày 23/12/2021, điểm đầu tiếp giáp quốc lộ 13 (Ngay cổng chào Trung tâm Hành chính huyện Hớn Quản), điểm cuối tuyến là đường ĐT756C với tổng chiều dài là 4.268.5m. Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thọ Phú, Công ty TNHH xây dựng cổ phần Tuấn Tú thi công; thời gian thi công là 900 ngày, tổng mức đầu tư dự án là 180 tỷ đồng. Tại kỳ tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm 2023, đại biểu HĐND hai cấp đã trả lời ý kiến về vấn đề này theo ý kiến của cử tri Sỹ Danh Nghĩa - ngụ ấp Xạc Lây, xã Tân Quan với nội dung “Trong quý III/2023 sẽ hoàn thành công tác đền bù, giải tỏa đối với các hộ dân thuộc diện đền bù giải tỏa của dự án này”. Tuy nhiên, đến nay cử tri Điều Hiền và cử tri ấp Sóc Dày chưa nhận được văn bản nào của các ngành chức năng, chưa thấy tiếp tục thi công tuyến đường, chỉ mới khởi công làm được vài trăm mét đầu tuyến giáp quốc lộ 13. Dự án 900 ngày thi công nhưng đến nay đã 2/3 thời gian mà dự án vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND huyện có Văn bản trả lời cụ thể cho cử tri biết đối với nội dung kiến nghị.

**12. Cử tri Huỳnh Thị Kim Lập - tổ 6, KP 2, thị trấn Tân Khai (SĐT 0902975630); Cử tri Nguyễn Thị Bảy - Tổ 2, KP 1, thị trấn Tân Khai (SĐT 0358268892):**

- Con đường vành đai từ lò gạch Phước Hải (khu phố 2) đến khu phố 1 vào mùa khô rất bụi, mùa mưa thì sinh lầy ảnh hưởng đến môi trường sống và việc đi lại của người dân đề nghị huyện sớm nâng cấp, sửa chữa..

- Đường trục chính Bắc Nam, đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10 đang thi công trên địa bàn huyện, mặt đường đá ½ cạnh sắc lỏm nhô trên bề mặt, cộng với nhiều ổ gà trải đều trên mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và học sinh đến trường. Được biết thời gian thực hiện dự án đối với đoạn đường này theo phê duyệt tại Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 và Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện sẽ thực hiện trong năm 2022 - 2023 nhưng đến nay chưa hoàn thành và phải gia hạn đến hết năm 2024. Theo thôn tin cử tri được biết là dự án thiếu vốn, tuy nhiên ngay tại đoạn đường này đoạn Đông Tây 9 nối dài phía trong không có nhà dân nhưng vẫn được bố trí vốn. Cử tri rất thắc mắc, liệu có lợi ích với Trạm thu phí QL13 gần đó để gây khó khăn cho việc xe đi lại, bắt buộc phải qua trạm thu phí. Đề nghị UBND huyện trả lời cho người dân thời gian chính xác hoàn thành tuyến đường trục chính Bắc Nam, đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10 và chỉ đạo đơn vị thi công thường xuyên san phẳng mặt đường để xe cộ và người dân đi lại thuận lợi.

**13. Cử tri Nguyễn Thị Bảy- Tổ 2, KP 1, thị trấn Tân Khai (SĐT 0358268892):** Theo kế hoạch, năm 2017 giải tỏa để làm đường Đông Tây 9 và hoàn thành trong vòng 9 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành và thi công không đảm bảo (đường mu rùa mà một bên có cống, một bên không có cống, đồ bê tông nối dài) ảnh hưởng rất nhiều đến người dân, nhất là trong mùa mưa. Tôi đã nhiều lần kiến nghị, lãnh đạo huyện đã khảo sát thực tế nhưng đến nay vẫn

chưa thực hiện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng quan tâm giải quyết.

**14. Cử tri Nguyễn Thị Chiến - khu phố 1, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0846888545):** Tuyến đường Đông - Nam khu phố 1, lãnh đạo hứa với Nhân dân sẽ làm trong quý I/2024, nhưng đến nay vẫn chưa làm, mùa mưa đến gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Đề nghị các ngành chức năng xem xét có hướng giải quyết.

**15. Cử tri Nguyễn Thị Chiến - khu phố 1, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0846888545):** Việc giải tỏa suối Xa Cát làm không đảm bảo tiến độ. Một số hộ dân đã chấp hành giải tỏa, còn một số hộ chưa chấp thuận giải tỏa, đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết. Đề nghị các ngành chức năng làm rõ, đẩy nhanh tiến độ.

## II. Lĩnh vực đất đai, môi trường

**1. Cử tri Lê Huy Hùng - ấp Xa Lách, xã Tân Quan (SĐT 0986688237):** Về vấn đề 9 hộ dân hiến đất mở đường đi từ ấp Xa Lách, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản đi xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành thì trong đó phần đất của 3 hộ được cập nhật thể hiện đường trên sổ, còn lại phần đất của 6 hộ (trong đó có hộ cử tri Lê Huy Hùng) không được cập nhật thể hiện đường trên sổ, cử tri Hùng cùng với 5 hộ dân đã ra huyện ý kiến nhiều lần mà vẫn chưa được các ngành giải quyết. Đề nghị các ngành chức năng của huyện có văn bản trả lời cho cử tri biết.

**2. Cử tri Trương Thị Vãng - ấp 5, xã Tân Quan (SĐT 0975510773):** Vấn đề đo đạc lại đất đai cho dân nên đo bằng hiện trạng đất thực tế, vì đo bằng vệ tinh dẫn đến thửa đất bị lệch ranh với đất của các bên xung quanh dễ gây mâu thuẫn trong Nhân dân.

**3. Cử tri Lê Văn Thực - ấp Xa Lách, xã Tân Quan (SĐT 0337722296):** Đề nghị các ngành chức năng của huyện Hớn Quản giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp ranh đất giữa hộ gia đình cư tri Lê Văn Thực với hộ gia đình ông Cao Trọng Dung đã được đưa ra tòa mà đến nay chưa có kết quả giải quyết.

**4. Đinh Văn Tĩnh- Ấp An Sơn, xã Thanh An ý kiến:** Hồ sơ đăng ký trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cử tri Đinh Văn Tĩnh nộp tại bộ phận một cử huyện Hớn Quản gần 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, đề nghị ngành chức năng xem xét trả lời bằng văn bản cho cử tri Tĩnh biết.

**5. Cử tri Nguyễn Xuân Đăng- ấp An Sơn, xã Thanh An:** Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của cử tri Đăng đang đứng tên là “**Ông bà**”, mà sao lại bị chuyển sang là “**Hộ ông bà**”. Trong khi chuyển như vậy mà vợ chồng tôi không được biết. Đề nghị phòng, ban liên quan trả lời cho vợ chồng cử tri Đăng biết ai đã chuyển đổi như vậy mà cũng không báo cho biết.

**6. Nguyễn Thế Hào - ấp An Sơn, xã Thanh An:** Năm 2015 cử tri Hào có mua 01 mảnh vườn trồng cao su ở ấp Thanh Sơn. Nay trong hồ sơ đất lại có tên của người khác. Gia đình đã đề nghị giải quyết từ rất lâu mà vẫn chưa được

giải quyết, đề nghị các cấp liên quan giải quyết dứt điểm, để gia đình yên tâm sản xuất.

**7. Cử tri Nguyễn Viết Tình - khu phố 7, thị trấn Tân Khai (SĐT 0375727199):** Đất của người dân lập nghiệp tại địa phương 30 - 40 năm nay đo đạc chính quy khi nào mới có sổ cho người dân, để người dân có thể vay vốn làm ăn.

**8. Cử tri Trương Công Bằng - ấp 10, xã Tân Hiệp (SĐT 0366.294.061):** Đề nghị UBND huyện Hớn Quản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến cấp Giấy CNQSDĐ cho các hộ dân trên địa bàn xã Tân Hiệp đối với phần đất hiện chưa có sổ.

**9. Ông Hồ Khắc Quảng - ấp 5, xã Đồng Nơ cùng 11 hộ dân tiếp tục kiến nghị:** Trại heo của ông Hồ Kim Thắng (ấp 5, xã Đồng Nơ) chăn nuôi vượt số lượng cho phép, không đảm bảo vấn đề xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường; đồng thời có khoảng 8 -10 hộ dân không đồng thuận vì theo quy hoạch sử dụng đất mới người dân gần khu vực trại heo của ông Hồ Kim Thắng không còn lên được thổ cư, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân trong khi đời sống dân cư ở đây đã ổn định từ rất lâu, trước khi trại heo hình thành. Đề nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên –Môi trường có giải pháp triệt để để giải quyết; UBND xã Đồng Nơ tiến hành họp dân để nắm tình hình thực tế tại khu dân cư.

**10. Cử tri Lê Huy Hùng - ấp Xa Lách, xã Tân Quan (SĐT 0986688237):** Công ty Thảo Dương Xanh tại ấp Xa Lách, xã Tân Quan xử lý rác gây ô nhiễm môi trường, đề nghị ngành chức năng huyện Hớn Quản can thiệp xử lý kịp thời.

**11. Cử tri Sỹ Danh Nghĩa - ấp Xạc Lây, xã Tân Quan:** Việc trại heo tại ấp Núi Gió, xã Tân Lợi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh đề nghị các ngành sớm xử lý.

**12. Cử tri Lưu Thiện Tôn - khu phố 2, thị trấn Tân Khai, SĐT 0965033140 ý kiến:** Công ty Gỗ Rích tổ 3, khu phố 2 đã gây ô nhiễm và tiếng ồn, khói bụi làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Đề nghị các cấp lãnh đạo kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

**13. Một số cử tri tổ 6, ấp 2, xã Minh Tâm:** Hiện nay tại khu vực chợ tạm Minh Tâm gần trường Mầm non một số hộ buôn bán ở chợ khi làm động vật xả thải trực tiếp ra xung quanh gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường (điển hình như hộ ông, bà Phúc No khi làm cá, vịt, gà xả nước thải ra trực tiếp phía gần trường mầm non, sinh hoạt hàng ngày cũng xả nước thải, vệ sinh tự hoại trực tiếp ra ngoài mà không móc hố để thấm vào đất (trong khi nhà có xe tải, máy móc)...; hộ bà Huê làm và những người buôn bán nhỏ khi làm cá, gà cũng xả xuống cống gây mùi hôi. Đề nghị UBND xã cử bộ phận chuyên môn xuống kiểm tra, lập biên bản, có biện pháp cứng rắn buộc các hộ buôn bán ở lại chợ đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân và các cháu học sinh trường Mầm non Minh Tâm.

### III. Chế độ, chính sách

**1. Cử tri Nguyễn Hùng Thế Minh - ấp 5, xã An Khương (SĐT 0393001238), cử tri Trần Thị Thu Hà - Trạm Y tế xã Tân Hưng (SĐT 0984.236.334):** Tiền hỗ trợ tiêm ngừa, in ấn biểu mẫu, thuê mướn khung rạp...trong đợt chống COVID-19 từ tháng 12/2021 đến nay vẫn chưa được chi trả. Vì nay đã là tháng 5/2024, mà theo công thông tin chính phủ vào lúc 16 giờ 56 phút ngày 20/5/2024 sẽ triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 01/7/2024 và sẽ hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 vào tháng 9/2024. Vậy thì UBND huyện Hớn Quản có giải quyết vấn đề trên không?

**2. Cử tri Trịnh Thị Mão - ấp 3, xã An Khương (SĐT 0377462336):** Lực lượng tình nguyện viên tham gia nhập dữ liệu, ghi thông tin tờ khai cho người dân tiêm ngừa vắc xin COVID-19 sẽ được hưởng tiền hỗ trợ ngày công. Nhưng từ năm 2021 đến năm 2022 vẫn chưa được hỗ trợ tiền, đề nghị UBND huyện xem xét.

**3. Cử tri Trần Thị Thu Hà - Trạm Y tế xã Tân Hưng (SĐT 0984.236.334):**

- Kinh phí hỗ trợ công tác khám bảo hiểm y tế quý IV năm 2023 vẫn chưa chi trả.

- Tiền hỗ trợ theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi là Nghị định số 56/2011/NĐ-CP) năm 2022, 2023 chưa được nhận. Đề nghị sớm xem xét, giải quyết.

Đề nghị UBND huyện Hớn Quản xem xét có văn bản trả lời những nội dung trên cho cử tri biết.

**4. Cử tri Nguyễn Quốc Việt - Tổ 9, ấp Núi Gió, xã Tân Lợi (SĐT 0792508589):** Xem xét hỗ trợ kinh phí cho Tổ công nghệ cộng đồng và Tổ thực hiện Đề án 06/CP ở khu dân cư. Đề nghị UBND huyện có văn bản trả lời cho cử tri biết.

**5. Cử tri Nguyễn Thị Hoà - ấp An Hoà, xã Thanh An:** Theo Công văn số 326/UBND-KT ngày 06/02/2024 thì công tác viên dân số và cán bộ y tế thôn, ấp, khu phố được chi hỗ trợ tiền Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tuy nhiên, thực tế chúng tôi không được nhận, qua trao đổi một số xã trên địa bàn huyện cũng vậy. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện cho biết vì sao không chi hỗ trợ, trong khi đã có chủ trương bằng văn bản của UBND huyện.

**6. Cử tri Nguyễn Thanh Hải - ấp Trà Thanh - Lò Ô, xã Thanh An (SĐT 0967173637):** Thời gian cử tri Nguyễn Thanh Hải đã tham gia công tác trong quân đội là 8 năm, từ Năm 1986 tôi chuyển sang xí nghiệp Cảng Cà Mau để công tác đến tháng 5/1989 thì xí nghiệp này giải thể. Vì vậy xí nghiệp Cà Mau cho công nhân viên tự liên hệ công việc khác để chuyển công tác. Tôi đã đến cơ quan bảo hiểm xã hội liên hệ để làm hồ sơ đóng BHXH cộng nối 02 khoảng thời gian trên. BHXH có hướng dẫn làm thủ tục, tôi đã đi xác minh và

làm thủ tục theo hướng dẫn. Nhưng đến nay tôi không được BHXH tỉnh Bình Phước cộng nổi thời gian trên của tôi. Tại sao Phục viên quân đội nghỉ thì được cộng nổi BHXH mà công nhân viên nhà nước nghỉ lại không được cộng nổi BHXH như trường hợp của tôi?.

**7. Cử tri Trần Thị Hiệp - ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan:** Đầu tháng 3/2024 trên tỉnh có mời tôi đi dự ngày hội Xuân Hồng và có thưởng giấy khen, rồi họ có gọi điện về nói gửi số tài khoản để họ chuyển tiền thưởng nhưng đến nay vẫn chưa có. Đề nghị Hội Chữ Thập đỏ huyện liên hệ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, thông tin cho cử tri về chế độ khen thưởng này bằng văn bản.

**8. Cử tri Hoàng Xuân Bình - ấp Long Bình, xã Tân Quan:** Về việc chi trả chế độ đối với người tham gia làm công tác điều tra thống kê trình độ văn hóa từ năm 2022 đến nay chưa được nhận, đề nghị Chi cục Thống kê Khu vực Bình Long – Hớn Quản xem xét có văn bản trả lời cho cử tri được biết.

**9. Cử tri Nguyễn Lý Hoàng Phi - ấp Quản Lợi B, xã Tân Lợi (SĐT 0855309140):**

- Việc dùng quần áo test cho F0 sau đó test cho F1 có đúng hay không, làm rõ giá test đầu vào, chi phí cho công tác test, có bao nhiêu người F1 đóng tiền; ngày 14/11/2021 thu tiền test tạm thời 20 ngày thì ngưng, số tiền thu được lúc đó Trung tâm Y tế huyện chưa thu, hiện nay số tiền đó đã nộp cho Trung tâm Y tế chưa?

- Trạm Y tế xã Tân Lợi thu mức giá 150.000<sup>d</sup> - 170.000<sup>d</sup>/que test có hợp lý không vì theo thông tin cử tri Nguyễn Lý Hoàng Phi nhận được giá que test đầu vào là có 61.000<sup>d</sup>/que test. Đề nghị xem xét lại việc nâng giá que test nhanh trong giai đoạn chống dịch như vậy có xem là hành vi trục lợi hay không? Đề nghị trả bằng văn bản cho cử tri biết.

**10. Cử tri Lê Thị Toan - ấp Xa Lách, xã Tân Quan (SĐT 0968582100):** Hiện nay, trên các trang mạng có thông tin từ ngày 01/7/2024, người điều khiển đi xe không chính chủ sẽ bị bắt. Đề nghị Công an huyện cung cấp thông đầy đủ, rõ ràng cho người dân chúng tôi hiểu rõ hơn về vấn đề này.

**11. Hoàng Minh Thuận - ấp 1, xã Minh Tâm (SĐT 097452471):** Về chế độ thanh niên xung phong: Năm 2022, cử tri Hoàng Minh Thuận đã có quyết định hưởng chế độ một lần của Thanh niên xung phong, có mang hồ sơ lên xã và huyện để làm thẻ BHYT theo quy định. Tuy nhiên, khi ra phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện thì trả lời không làm được BHYT do hồ sơ của tôi thiếu lý lịch quân nhân và yêu cầu tôi phải bổ sung hồ sơ lý lịch quân nhân có xác nhận của đơn vị tham gia. Do thoát ly đi làm kinh tế vào xã Minh Tâm lâu năm, đơn vị tham gia đã giải thể nên khó khăn cho việc xác nhận hồ sơ. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết việc cấp Bảo hiểm y tế cho tôi.

**12. Cử tri Lê Thanh Cảnh - ấp Bà Lành, xã Tân Lợi (SĐT 0947472435):** Đề nghị “Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội” việc chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào từ 01

tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988 tại Lào và sang giúp Campuchia từ 01 tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989 tại Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

#### **IV. Lĩnh vực Nội chính**

**1. Cử tri Mai Thị Lý - ấp Long Bình, xã Tân Quan (SĐT 0344655909):** Vụ việc của cử tri Mai Thị Lý đã được Tòa án giải quyết từ năm 2018 và đã chuyển cho Chi cục Thi hành án huyện Hớn Quản thụ lý theo quy định nhưng đến nay Chi cục Thi hành án huyện Hớn Quản vẫn chưa giải quyết, đề nghị UBND huyện có văn bản trả lời cho cử tri biết.

**2. Cử tri Đinh Văn Tĩnh - ấp An Sơn, xã Thanh An:** Tòa án nhân dân huyện xét xử tranh chấp dân sự, đã chuyển cho Cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản từ tháng 8/2023 thực hiện nhưng đến nay Chi cục Thi hành án Hớn Quản vẫn chưa thực hiện.

**3. Cử tri Hoàng Thị Lý - khu phố 7, thị trấn Tân Khai (SĐT 0363.396.082):** Đề nghị ngành chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết vấn đề thực thi hợp đồng chuyển nhượng mua bán đất vào ngày 05/7/ 2022, giữa cử tri Hoàng Thị Lý (người mua) với ông Lưu Đình Dũng công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường và một người tên là “Long” (người bán) thửa đất số 542, tờ bản đồ số 39, diện tích 263,3 mét vuông, tọa lạc tại khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước do ông Lưu Đình Dũng đứng tên và Giấy CNQSDĐ được cấp ngày 28/01/2022 với giá 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn), cử tri Lý đã đưa đủ số tiền cho ông Dũng và ông Long số tiền trên. Năm 2023, cử tri Hoàng Thị Lý thuê đơn vị đo đạc để cắm mốc đất thì đơn vị đo đạc cho cử tri Lý biết thửa đất số 542 nằm giữa con mương thoát nước sâu và rộng, không như vị trí đất mà ông Dũng, ông Long chỉ cho cử tri Lý ban đầu, gia đình hiện không có nhà ở, có đứa con gái bị bệnh u xương, u não, động kinh, đứa cháu đang học lớp 1 mọi sinh hoạt chủ yếu dựa vào lao động của cử tri Lý. Năm 2023, cử tri Lý gửi hồ sơ đề nghị Tòa án Nhân dân huyện Hớn Quản xem xét xử lý theo chức năng nhưng gần một năm nay Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản chưa có văn bản trả lời cho cử tri biết. Đề nghị quan tâm, sớm giải quyết cho cử tri.

#### **V. Lĩnh vực Điện lực**

**1. Cử tri Nguyễn Đức Anh - ấp 1, xã An Khương (SĐT 0326612879):** Đề nghị Điện lực huyện Hớn Quản sớm khảo sát và thi công đường điện hạ thế trên tuyến đường ĐT 757 tại khu vực ấp 1, ấp 2 giáp với địa phận xã Thanh An cho bà con khu vực này.

**2. Cử tri Cao Viết Dương- Ấp Xạc Lây, xã Tân Quan (SĐT 0799169449):** Việc kéo điện cho 30 hộ dân tại khu vực tổ 3, ấp Xạc Lây, xã Tân Quan Điện lực huyện Hớn Quản đã về khảo sát nhưng đến nay chưa thấy kéo điện, đề nghị Điện lực Hớn Quản sớm kéo điện cho Nhân dân.



**3. Cử tri Lê Quang Phúc - khu phố 1, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0986975394):** Đề nghị Điện lực Hớn Quản hạ thế đường điện từ đường trục chính Bắc Nam vào tổ 4, từ Quốc lộ 13 vào tổ 6, khu phố 1, thị trấn Tân Khai, .

**4. Cử tri Thị Liên – khu phố 3 (SĐT 0976442532) và Cử tri Phạm Viết Đạt, tổ 8, KP 3, thị trấn Tân Khai (SĐT 0907024994):** Đường điện tại tổ 2 khu phố 3 (Sóc Tà Công) hiện nay đường điện rất yếu, gây khó khăn rất nhiều cho sinh hoạt của 26 hộ dân trong Sóc. Nhà nước có chính sách ưu đãi với đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng nhiều năm nay chúng tôi kiến nghị vẫn không được xem xét giải quyết. Đề nghị các cấp lãnh đạo hết sức quan tâm, khắc phục kịp thời. Nếu cần có thể họp dân cùng bàn bạc để nhà nước và Nhân dân cùng làm, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho người dân, nhất là việc học của các em, không đủ ánh sáng rất thiệt thòi.

**5. Cử tri Lưu Thiện Tôn - khu phố 2 (SĐT 0965033140):** Đường điện tổ 8, tổ 7 và tổ 1 khu phố 2 rất yếu, không đảm bảo sinh hoạt của người dân. Đề nghị ngành điện lực khảo sát, khắc phục để bảo điện sinh hoạt cho người dân.

**6. Cử tri Nguyễn Thị Hương - khu phố 6, thị trấn Tân Khai (SĐT 0396879965):** Điện sinh hoạt của nhân dân tổ 4, tổ 6 khu phố 6 rất yếu, không đảm bảo nhu cầu của người dân. Nhân dân đã có kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được điện lực hạ thế đường điện vào tổ 4, tổ 6, người dân phải câu dẫn điện để dùng. Vậy đề nghị các cấp lãnh đạo xem xét giải quyết để đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân.

**7. Cử tri Vũ Duy Thiện- ấp Thanh Sơn, xã Thanh An n:** Đề nghị Điện lực Hớn Quản kéo lại đường điện thuộc tổ 7, ấp Thanh Sơn.

**8. Cử tri Phạm Trường Giang - ấp An Quý, xã Thanh An:** Đề nghị Điện lực Hớn Quản kéo điện hạ thế cho tổ 3, tổ 7, ấp An Quý vì khu vực này điện sinh hoạt không ổn định, không đủ cho sinh hoạt.

**9. Cử tri Đinh Văn Tĩnh - ấp An Sơn, xã Thanh An:** Cột điện tại tổ 2, ấp An Sơn nằm chiếm 1/2 đường bê tông xi măng, Điện lực yêu cầu người dân phải chịu chi phí di dời là chưa hợp lý. Đề nghị Điện lực Hớn Quản thực hiện di dời cho người dân.

**10. Cử tri Cao Hồng Quân - ấp An Sơn, xã Thanh An:** Đề nghị Điện lực Hớn Quản kéo điện hạ thế cho các hộ dân tổ 8 ấp, An Sơn theo tuyến đường bê tông xi măng mới được làm để Nhân dân có điện sử dụng ổn định, yên tâm trong cuộc sống.

## **VI. Lĩnh vực khác.**

**1. Cử tri Nguyễn Thị Chiến - tổ 9, khu phố 1, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0846888545):** Việc làm thẻ hội viên của người cao tuổi cũng không thấy có tác dụng gì, mặt khác khi về làm thẻ đã tư vấn cho hội viên chụp hình với giá quá cao. Đề nghị Hội Người cao tuổi huyện làm rõ hơn vấn đề này.

**2. Cử tri Huỳnh Văn Đáp ấp Xa Trạch II, xã Phước An:** Về công tác tham gia mua BHYT cho học sinh tại điểm trường, đây là do bên Bảo hiểm bán bảo hiểm cho các em học sinh, nhưng nếu các em tham gia mua bảo hiểm ít thì

nhà trường lại bị ảnh hưởng đến thi đua của nhà trường. Đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm không đạt chỉ tiêu là không hoàn thành tốt nhiệm vụ là không phù hợp, đề nghị các cấp xem lại.

Trên đây là tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng giải trình, trả lời cho cử tri./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV(Tuyên);
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Thanh Triều**